

Hung Dao

Thu, Mar 3 at 8:09 AM

HỒ C ĐỒ NÓI THẬT!

Tôi đọc sách của Dale Carnegie từ lúc lên sáu tuổi. Trong tất sách giá trị của ông, quyển **Quyển Gánh Lo Đi và Vui Sống, nguyên tác **How To Stop Worrying and Start Living** đã đọc của Nguyễn Hiền Lê dịch in đẹp nét trong trí nhớ của tôi. Tất cả mọi điều trong cuốn sách này đã theo suốt cuộc đời của tôi.**

Sau này, tôi đi học nhiều lớp của Dale Carnegie đã đọc của thầy bạn chính những học trò của ông. Nguyên tất chính giảng dạy của lớp này tất đó nên gần là hãy sống tích cực và giảm những điều tiêu cực. Luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi thay đổi.

Học trò trong lớp bao gồm nhiều người trong xã hội. Khi tham dự lớp này tôi có cả hai điều kiện chuyển từ vị nhiều người có địa vị và giàu có bên cạnh những người thất nghiệp và tất những. Mọi lớp có mọi vị học trò vị một Giảng Viên chính và một Giảng Viên phụ.

Bất cứ lớp học bao giờ cũng là phần mọi người bắt tay chào hỏi nhau. Kể đó Giảng Viên chính và phụ mở đầu bài học bằng những câu chuyện có tất cả chính hay của các nhân vật nổi tiếng đời sống.

Học thầy cho tôi làm sao có thể chấp nhận một vấn đề thật xúc tích mà không ngồi trong vòng năm phút. Chẳng vị năm phút của câu chuyện mà mình phải truy vấn tất điều kiện tình cảm cho người đời. Học thầy cho mình khi đời thoải mái ánh mắt của mình phải luôn nhìn thẳng vào mắt người đời và phải bắt đầu tất mọi lòng chân thành của mình. Chân tay, thân thể... phải có đời sống ra sao? Lúc vui, khi buồn người nói phải như thế nào...?

Kể đó là phần thực tập. Mọi nhóm hai người và sẽ trao đổi về điều đang học. Mọi người điều kiện năm phút trình bày. Người này nói thì người kia phải nhìn xét. Sau khi cả hai đã hoàn tất trong vòng một phút thì người này phải đưa ra nhận xét của mình cho người kia và người kia tiếp theo là phần chuyện riêng của mọi cá nhân. Mọi học trò có năm phút lên đứng trình bày dám đông và kể câu chuyện của mình có liên quan đến bài học. Nguyên tất chính là câu chuyện đã xảy ra ở đâu, như thế nào, và bạn đã làm gì?

Thật khó tình người là người đang chuyện riêng của mình có lúc đã khóc nước và cũng có lúc đã reo lên mừng rỡ khi hình ảnh và cuộc đời tất cả học điều quay trở lại. Nếu không chúng ta nên thì làm sao có thể tin điều một người nổi tiếng mà sao cuộc đời lại làm gian nan thế, một người có địa vị lý tưởng mà sao cuộc đời có những khúc đời tràn ngập, một người tất mọi thế mà sao lại có những suy nghĩ tất phi tất?

Đến lớp học của Dale Carnegie tôi mọi nhận ra rằng trong cuộc sống học như phúc chính là lòng chân thật.

Yêu ai thì nói, không yêu thì cứ thôi không? Trong gia đình sẽ tất điều tôn trọng nên tất cả mọi người trong gia đình tin nhau và có thể sống chung cho nhau? Sẽ tất điều đem vào xã hội sẽ tạo nên tin tưởng và chính điều này làm cho xã hội phát triển không ngừng vì người ta tin nhau.

Một xã hội mà sẽ tin tưởng là tất lỗi của cuộc sống thì chính quyển tất nhiên là của dân, vì dân, và do dân mà thành.

Vết đời đây lòng tôi bằng nhiên quen tất. Tôi bằng ao ước sao quê hương Việt Nam của mình có điều một phần trăm của sẽ tất điều tôn trọng. Chẳng một phần trăm của sẽ tất điều lắng nghe và duy trì sẽ khi nào cho đến chín mười triệu người dân Việt Nam đời thế này, cuộc đời sẽ xóa đi điều bất bao nghi ngờ? Chẳng một phần trăm của sẽ tất điều tôn trọng thì

các Anh Chị đừng tranh cho Dân Chị gì này không phải trong tù?

Đất nước Việt Nam đã trải qua biết bao đau thương. Số thất là chết chóc, đói khát, và nghèo đói. Nhưng người cộng sản đã lấy lòng tin của người dân để chiêu bài là đánh Pháp, đuổi Mỹ và vì "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự Do"? Họ vẽ ra một cái bánh thơm ngon để cho mọi người dân thêm thu nhập và đã xô đẩy hàng triệu triệu người cộng sản bao nhiêu thế hệ người Việt Nam phải hy sinh xương máu cho một nền Độc lập và Tự Do hoàn toàn của bao gì có? Nhưng người cộng sản đã đánh Pháp và đuổi Mỹ để đưa đất nước vào làm nô lệ cho Tàu. Số thất là đảng CSVN đang bán nước cho Tàu và tất cả đời sống quý hiếm của người dân bị ng đàn áp và sưu cao thuế nặng?

Số thất rồi số được phải biết? Nhưng cho đến bao giờ các bạn mới được quyền nói ra sự thật? Họ là tất nhiên đã có câu trả lời là sống ở Việt Nam bạn không có quyền được nói ra sự thật?

Trong lớp học của Dale Carnegie tôi được học để nói sự thật từ con tim và ánh mắt của mình. Chính sự thật đã mang hạnh phúc đến cho tôi. Số thất dù có phẫn phàng đến đâu cũng đã đưa loài người đến gần được Chân, Thiện, Mĩ ...!

Phải chăng giữa bạn và tôi mình đang yêu nhau thật trong cái thế giới Facebook này? Và, ở đâu đó mình đã cho nhau những cái gì thật thật?

Tôi ao ước mình hãy sống thật với nhau!

Dan Hoàng,
Manila